



พระเทพฯ ทรงรักษัป่า สืบพระราชปณิธานร.9

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการสัมมนา “รักษัป่าน่าน” ครั้งที่ 3 จัดโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อระดมความรู้และประสบการณ์ในการหาแนวทางและวิธีหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าน่าน ที่ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ผาสิงห์ อ.เมืองจ.น่าน เมื่อวันที่ 6 มี.ค.

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” และนิทรรศการต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกการดูแลป่าพร้อมกันนี้ทรงบรรยายเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย” ว่า การสัมมนารักษัป่าน่านในครั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนร่วมระดมความรู้และประสบการณ์ที่จะแสวงหาแนวทางและวิธีการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าน่านอย่างแท้จริง เป็นวิธีการที่ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยกับป่าสามารถดำรงชีพวิถีชีวิตการทำมาหากินกับป่าได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อเสด็จฯ ไปที่ไหน ก็เห็นคนตามเสด็จจำนวนมากหลายคนจดพระราชกระแสและนำมาแจกจ่าย เท่าที่ตามเสด็จไปภาคต่างๆ ในประเทศไทย สังเกตว่าโปรดให้เจ้าหน้าที่ตามเสด็จไปด้วย มีหน่วยงานการเกษตรชลประทาน พัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร ได้เห็นสิ่งต่างๆ การทำงานเพื่อความผาสุกของราษฎรนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยไม่ปรึกษาผู้อื่น

“ปัญหาการตัดไม้ในปัจจุบันคือคนมีจำนวนมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายมาอยู่อาศัย ทำให้มีการบุกรุกทำลายป่ากันมากขึ้น แม้ว่าสมัยก่อนก็มีการบุกรุกแล้วเช่นกัน คนที่ทำสัมปทานป่าไม้จะต้องดูแลอย่างเคร่งครัดเมื่อตัดไปทำไร่ต้องปลูกคืนกลับไปตามข้อกำหนด ดันไม้ปัจจุบันไม่ได้เป็นป่าธรรมชาติ แต่เป็นป่าที่ปลูกทดแทนที่หายไป ประเทศไทยมีการลักลอบตัดดันไม้ที่มีคุณค่า คนตัดไม้ใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือการตัดที่โคนต้นเพื่อให้ต้นมันตายแล้วอ้างว่าไม่ได้ตัด ไม่นับตายเอง บางคนไม่เคื่อยากเอาไม้ แต่อยากได้ที่ดินก็เผา ต้องพยายามแก้เรื่องนี้”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มี

ชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการสรุปผลการพัฒนาที่ประชาชน
เข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับทรงยกตัวอย่าง
พระราชกรณียกิจและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่ทรงมีต่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 6 ศูนย์

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่ง
เมื่อปี พ.ศ.2519 หรือก่อนหน้านั้นในเรื่องการปลูกป่าไม้ใน
ใจคนว่าควรปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้น
ก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
ไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ตาม ทรงใช้เวลาศึกษาถึงคำถึงศึก เรียกได้
ว่าปุ่พรมทุกหมู่บ้าน การทรงงานด้านป่าไม้ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ต้องรักษาป่าไม้ พัฒนาสภาพดิน
แหล่งน้ำ พัฒนาความรู้และการศึกษาทุกอย่างต้องรวมกัน”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รัชสมัยว่า “ขอตามรอย
พระยุคลบาทเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ ข้าพเจ้าทำโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีการจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์พืชของ
ประเทศไทยในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ดึง
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนถ่ายทอดความรู้สู่สถาบัน
อุดมศึกษา อาชีวฯ และชั้นอนุบาล ทุกคนได้เรียนรู้ตาม
ภูมิปัญญาและโอกาสของตนเอง ส่วนการสร้างป่าสร้างรายได้
ได้ดำเนินการมา 5 ปียึดแนวพระราชดำริ ทำให้ประชาชนไม่
จำเป็นต้องตัดต้นไม้ใหญ่ แต่ปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้
ไม่ทำลายป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีโครงการชามันที่เชียงใหม่
ลดการขยายพื้นที่และตัดป่า แต่ปัญหาต้องหารือกันดิๆ
ระหว่างฝ่ายพัฒนาป่าไม้และกรมอุทยานฯว่าจะอนุญาตให้
ปลูกพืชในพื้นที่ใดได้ การปลูกไม้จำเป็นต้องตัดไม้เสียแต่ให้
ปลูกพืชที่มีราคา แต่ต้องช่วยเรื่องการขนส่งและการตลาด”